

19-09-2024

## **DCSD Tăng Cường An Toàn cho Trường Tiểu Học với Việc Đưa Vào Các Vai Trò An Ninh Mới**

Là học sinh của Ronald E. McNair High School, Dyemond Dupree thấy mình chơi với đám người không tốt. May mắn thay, một Chuyên Viên Nguồn Lực Trường Học (SRO) đã nhận ra nguy cơ tiềm ẩn của cô và đưa ra lời khuyên vô giá để hướng cô đến một con đường tích cực hơn.

Dyemond đã thực hiện thành công quá trình chuyển đổi đó và giờ đây cô mong muốn tạo ra tác động tương tự đối với các học sinh tiểu học trong vai trò là Nhân Viên An Ninh Tiểu Học (ESA).

Vị trí ESA chính là tầm nhìn của Tiến Sĩ Devon Q. Horton, Tổng Giám Đốc của DCSD cho năm học 2024-25. Mục tiêu đơn giản là tăng cường các nỗ lực đảm bảo an toàn tại tất cả 79 trường tiểu học của Học Khu. Dưới sự hỗ trợ của Board of Education, các ESA mới có trách nhiệm đảm bảo sự lưu thông xuyên suốt của các bên liên quan bằng việc giám sát hoạt động tại khuôn viên trường và quản lý các biện pháp phòng ngừa cần thiết có vai trò vô cùng quan trọng đối với việc bảo vệ nhân viên và học sinh, đồng thời tăng cường hơn nữa môi trường học tập an toàn.

Cho đến nay, đã có khoảng 37 vị trí ESA được tuyển dụng và số khác đang trong quá trình đào tạo. Giám Sát Viên Trưởng của DCSD Glenn Jefferson chắc hẳn đã rất bất ngờ trước sự quan tâm ngay từ đầu đối với các vai trò ESA.

"Tôi không rõ cần dự kiến những gì khi chúng tôi bước đầu triển khai chương trình này. Chúng tôi nhận được nhiều đơn ứng tuyển hơn là tôi đã nghĩ", Viên Chức Jefferson cho biết. "Có rất nhiều người hiện đã làm việc cho học khu và cũng đang nộp đơn ứng tuyển cho vị trí này. Do vậy, chúng tôi đã nhận được phản hồi rất lớn".

Các Chuyên Viên Nguồn Lực Trường học (SRO) của DCSD đã tuần tra tất cả các trường học, bao gồm cả các trường tiểu học. Tuy nhiên, nguồn kinh phí của tiểu bang được phân bổ rõ ràng để cải thiện an ninh trường học đã giúp Học Khu tạo ra những vị trí mới này để cung cấp thêm sự giám sát cho học sinh tiểu học trong suốt ngày học.

"Đây là điều chúng tôi đã nghĩ đến trong nhiều năm và giờ điều đó thực sự trở thành một nhiệm vụ cần triển khai quả là điều tuyệt vời", Chuyên Viên Jefferson cho biết. "Với tình hình khí hậu và mọi thứ đang diễn ra, và đây là những đứa con tinh thần của chúng tôi, tôi thực sự nghĩ rằng điều đó là cần thiết".

Dupree tốt nghiệp trường McNair High năm 2017 và phát triển niềm đam mê với tư pháp hình sự và an toàn công cộng. Sau khi tốt nghiệp trung học, cô đã gia nhập lực lượng vũ trang và hy vọng vị trí mới này sẽ giúp cô thăng tiến trong sự nghiệp đảm bảo an toàn công cộng của mình.

"Tôi đã phục vụ trong quân đội được tám năm và tôi rất thích công việc này, nhưng tôi muốn làm nhiều điều hơn nữa để nên sự khác biệt và giúp đỡ mọi người", Dupree, người sẽ giám sát Kelley Lake Elementary School, cho biết. "Tôi biết ơn và thấy may mắn vì được trao cho cơ hội này".

Dominique Brown là ESA mới tại Oak View Elementary School. Anh hy vọng công việc mới này sẽ đánh dấu một khởi đầu cho sự nghiệp đầy tham vọng của anh trong lĩnh vực an toàn công cộng.

“Tôi đã hoạt động trong công tác an ninh được nhiều năm rồi. Tôi đã từng làm việc với trẻ em trước đây và tôi cũng có con”, Brown cho biết. “Tôi muốn bước chân vào [lĩnh vực an toàn công cộng] và phát triển nghề nghiệp từ đó”.

Vào ngày 18 tháng 9, các ESA mới đã tham dự khóa đào tạo phát triển chuyên môn quan trọng cho vai trò của họ. Một phần thiết yếu của khóa đào tạo bao gồm các kỹ thuật học tập để giảm căng thẳng cho học sinh và người lớn.

“Tôi chắc chắn đã học được rất nhiều về việc giảm căng thẳng”, Dupree cho biết. “Tôi biết cha mẹ thường bảo vệ con cái của mình như thế nào. Tôi có một đứa cháu trai, và tôi biết bản thân tôi cảm nhận thế nào về cháu trai mình. Tôi muốn có thể giúp đỡ các trẻ theo một cách nào đó, giúp trẻ bình tĩnh lại và luôn có mặt để giúp đỡ.”

Mặc dù mới đảm nhiệm vai trò này, Brown đã tuần tra tại Oak View Elementary và đã trải nghiệm được mặt tích cực trong trách nhiệm của mình.

“Các em nhỏ phản ứng khá tốt với tôi”, anh nói.

Tương tự, Dupree bày tỏ sự phấn khích khi được làm quen với học sinh, giáo viên và nhân viên tại Kelley Lake.

“Đây sẽ là một môi trường mới đối với tôi”, cô nói. “Tôi rất mong được chứng kiến văn hóa của trường và xem mình có thể đóng góp gì cho tập thể”.

Quý vị có muốn tìm hiểu thêm về vai trò Nhân Viên An Ninh Tiểu Học hay nộp đơn ứng tuyển không? Truy cập trang nghề nghiệp của DCSD [TAI ĐÂY](#).